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Lakeside High Senior ከአለባበስ ኮድ ክሩሴደር ወደ ግዛት አማካሪ ሄዷል 
 
 
የ2024-2025 የስቴት የተማሪ አማካሪ ምክር ቤት ኖቬምበረ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሰበሰብ፣ የ Lakeside ደረጃ ትምህርት ቤት ተመራቂ 
Anna Katz በ  Georgiaየወደፊት የትምህርት ሁኔታን ከሚቀርጹ ድምጾች መካከል ይሆናሉ። በስቴት ትምህርት ቤት የበላይ ተቆጣጣሪ 
Richard Woods ከ74 ተማሪዎች መካከል አንዷ ሆና የተመረጠችው Anna ትምህርት ቤቷን ብቻ ሳይሆን መላውን የ DeKalb ካውንቲ 
ትምህርት ዲስትሪክት (DCSD) በካውንስል ውስጥ በዚህ አመት ትወክላለች። 
 
Anna ሹመቷን እንዳወቀች "በጣም ተደስቻለሁ" በማለት ታስታውሳለች። “ወዲያውኑ በስብሰባዎች ላይ ላነሳቸው ስለምፈልጋቸው ርዕሶች 
ማሰብ ጀመርኩ። 
 
የ Anna የጥብቅና ፍላጎት የጀመረው በመጀመሪያው ዓመቷ በDCSD የአለባበስ ኮድ ፖሊሲ ላይ አስተያየት ስትሰጥ ነበር። አሁን ያሉት 
ደንቦች ዘመናዊ የህብረተሰብ ደንቦችን እንደማያንፀባርቁ በመገንዘብ በመድረኮች ላይ ተናግራለች—ይህ እርምጃ በደህንነት ላይ ትኩረት 
በማድረግ የተማሪን ግለሰባዊነትን በተሻለ መልኩ ለማክበር ፖሊሲውን ለማሻሻል በዲስትሪክቱ ውስጥ ትልቅ እገዛ አድርጓል። 
 
"ያ ተሞክሮ ውሳኔ ሰጪዎችን ማግኘት ምን ያህል ጠቃሚ እንደሆነ እንድገነዘብ አድርጎኛል" ስትል Anna ተናግራለች። "ከኃላፊዎች ጋር 
በቀጥታ መገናኘት ስትችል ለለውጥ መሟገት በጣም ቀላል ነው። የተማሪ አማካሪ ካውንስልን መቀላቀል በስቴት ደረጃ የተማሪን ድምጽ 
ለመወከል ጥሩ አጋጣሚ ይመስላል።" 
 
የበላይ ተቆጣጣሪ Woods ለአዲሱ የምክር ቤት አባላት ያላቸውን ጉጉት ገለጹ። 
 
የበላይ ተቆጣጣሪ Woods "እነዚህ ወጣት መሪዎች የ Georgia የወደፊት ሁኔታን ይወክላሉ እና በክልላችን ውስጥ የትምህርት አቅጣጫን 
ለመቅረጽ ስንቀጥል ድምፃቸው ወሳኝ ነው" ብለዋል። "እያንዳንዱ ተማሪ ስኬታማ የመሆን እድል እንዲኖረው አብረን ስንሰራ ሀሳባቸውን፣ 
ግንዛቤያቸውን እና አመለካከታቸውን ለመስማት እጓጓለሁ።" 
 
በ Georgia የትምህርት ዲፓርትመንት የተፈጠረው የስቴት የተማሪ አማካሪ ምክር ቤት ተማሪዎችን በፖሊሲ ማውጣት ላይ ያሳትፋል። 
ምክር ቤቱ የትምህርት ፖሊሲዎች በስቴቱ የተለያዩ ተማሪዎችን አንድ በማድረግ ልምዶቻቸውን እንደሚያንጸባርቁ ያረጋግጣል። አባላት 
የሚመረጡት ለአመራር፣ ለማህበረሰብ አገልግሎት እና ለአካዳሚክ ስኬት ነው። 
 
ምክር ቤቱ በተማሪዎች እና በስቴት የትምህርት ባለስልጣናት መካከል እንደ ወሳኝ ግንኙነት ሆኖ ያገለግላል። በዓመቱ ውስጥ፣ አባላት በስቴት 
ፖሊሲዎች ላይ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ፣ ቁልፍ በሆኑ ትምህርታዊ ጉዳዮች ላይ ይወያያሉ፣ ትምህርት ቤታቸውን ይወክላሉ፣ እና በመላው 
Georgia በማህበረሰብ አገልግሎት ፕሮጀክቶች ውስጥ ይሳተፋሉ። 
 
ከ DCSD ብቸኛ ተወካይ እና ከሜትሮ አትላንታ ከሚገኙት ጥቂቶች አንዷ እንደመሆኗ፣ Anna የምትወክለውን የተማሪ ብዛት ጠንቅቃ 
ታውቃለች እና ሰፊ እይታዎችን ለማጉላት ቆርጣለች። 
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"እኔ ሴት ተማሪ እና አይሁዳዊ ነኝ፣ ስለዚህ ከነሱ ተሞክሮዎች ማካፈል እችላለሁ" ስትል ተናግራለች። "ነገር ግን የሂስፓኒክ፣ የጥቁር ወይም 
የወንድ ተማሪዎችን ተሞክሮ ሙሉ በሙሉ እንዳልገባኝ አውቃለሁ። ይህም በትኩረት እንዳዳምጥ እና በስብሰባዎቻችን ላይ 
የሚያሳስቧቸውን ነገሮች በግንባር ቀደምትነት እንዳቀርብ ይገፋፋኛል።" 
 
Anna ለመፍታት ካቀዳቸው ቁልፍ ጉዳዮች አንዱ በትምህርት ቤቶች ውስጥ የዲሲፕሊን አለመመጣጠን ነው። በ Georgia Tech 
የሁለትዮሽ ተመዝጋቢ ተማሪ እንደመሆኗ መጠን በ Atlanta የህዝብ ት/ቤቶች የት/ቤት ዲሲፕሊን ልዩነት ላይ ያተኮረ የህዝብ ፖሊሲ 
ክፍል ፕሮጄክት አማካኝነት ወደዚህ ርዕስ በጥልቀት እየገባች ነው። ከትምህርት ቤት የቦርድ አባል ጋር በመተባበር ጥቁር ተማሪዎች ከነጭ 
አቻዎቻቸው ጋር ሲነፃፀሩ ባልተመጣጠነ ከፍተኛ መጠን እንዴት እንደሚቀጡ እየመረመረች ነው። 
 
"ከካውንስል ጋር መስራት የምፈልገው ቁጥር አንድ ነገር የዲሲፕሊን ልዩነቶችን እንዴት መቀነስ እንደሚቻል እና ሁሉም ተማሪዎች በት/ቤት 
ውስጥ መሆናቸውን ማረጋገጥ ነው" ስትል Anna ተናግራለች። "እንዲሁም ከትምህርት ቤት ዲሲፕሊን የሚመጡ የትምህርት የማቋረጥ 
መጠኖችን መፍታት።" 
 
ከጥብቅና ጥረቷ ባሻገር፣ Anna በትምህርት ቤቷ ማህበረሰብ ውስጥ ንቁ መሪ ነች። የአይሁድ ተማሪዎች ህብረት ፕሬዝዳንት እና የ Mock 
Trial ቡድን ተባባሪ ፕሬዝዳንት በመሆን ታገለግላለች። የሲቪል መብቶች ጠበቃ የመሆን ምኞት ስላላት፣ በምክር ቤቱ ውስጥ ያላትን ሚና 
ወደ ሰፊው የህብረተሰብ ተፅእኖ መሸጋገሪያ ድንጋይ አድርጋ ትመለከታለች። 
 
"ሁሉንም የ DeKalb ተማሪዎችን ለመወከል እጓጓለሁ" ብላለች። "ፍትህ እንደማሰፍን እና ሁሉንም ሰው የሚጠቅም አወንታዊ ለውጦችን 
እንደምመራ ተስፋ አደርጋለሁ።" 
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